

**สรุปข้อมูลอาจารย์พิเศษ  
คณะวิทยาการจัดการ**

คณะวิทยาการจัดการ มีความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกเพื่อสอนรายวิชา  
ในสัดส่วนของชั่วโมงสอนที่มากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการมีความสอดคล้องกับประกาศ  
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะวิทยาการจัดการ  
จึงขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติอาจารย์พิเศษ จำนวน 1 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	รายวิชาที่ขออนุมัติ
1	อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์	MBA201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) จำนวน 1 รายวิชา รวม 3 คาบ/สัปดาห์

**ข้อมูลผลงานอาจารย์พิเศษ คณะ วิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี**

1. ชื่อ - สกุล อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์  
ตำแหน่งงานปัจจุบัน นิติกรชำนาญการ (ซี 7) สำนักวินิจัยความผิดวินัยการเงินการคลังปฏิบัติ  
ราชการประจำสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  
สถานที่ทำงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
วิชาที่สอน กฎหมายธุรกิจ

**วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ**

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประกาศนียบัตรจาก International Centre for Information System  
and Audit ประเทศอินเดีย หลักสูตร Performance Audit  
ประกาศนียบัตรจาก Asian Organization of Supreme Audit  
Institutions ประเทศจีน หลักสูตร Performance Audit  
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย  
สถาบันพระปกเกล้า

**ประสบการณ์การทำงาน / ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน**

**ประวัติการทำงานที่ผ่านมา**

- พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองผลการตรวจสอบตาม  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.  
๒๕๔๒  
พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะทำงานร่างระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยความผิด  
วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

**ประวัติการทำงานในปัจจุบัน**

- พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขานุการคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาผลการตรวจสอบและติดตามผล  
การดำเนินการของหน่วยรับตรวจ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และ  
บุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางการ  
ดำเนินการทางวินัยการเงินการคลังของรัฐและหลักเกณฑ์มาตรฐาน  
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า  
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑  
พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะทำงานและเลขานุการคณะจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานการ  
ตรวจสอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนความผิดวินัยการเงินการคลัง  
พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยากรหลักสูตรความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

พ.ศ. ๒๕๖๓

วิทยากรหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการตรวจ  
เงินแผ่นดิน (อาสาสมัครตรวจเงินแผ่นดิน)

พ.ศ. ๒๕๖๓

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในกฎหมายธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการ  
การบริหารงานยุติธรรม กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมหาชน

#### ผลงานทางวิชาการ (เขียนแบบบรรณานุกรม)

นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์. (2561). การควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้กรอบ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมมาธิราช.  
ปีที่ 29 ฉบับที่ 1. ก.ย. 2560 - มี.ค. 2561: 95-108

Nishaphat Rungnithichaiwong. (2020) *Adoption and Implementation of Financial Audit  
ISSAIs in SAI of Myanmar. ASEANSAI Newsletter. Vol I-2019.*

นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์. (2563). กลไกการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน.

ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 33 ฉบับที่ 368. มีนาคม 2563: 18